
 
 

รายชื่อผู้เข้าประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567 
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2567 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน 
***************************** 

ผู้เข้าประชุม  จำนวน    10   คน 
ลาประชุม     จำนวน     1    คน 
ขาดประชุม   จำนวน      -    คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ   -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายวีรชน  ดวงมาเกิด ประธานสภา ฯ  วีรชน  ดวงมาเกิด  
2 นายอนันต์  เนือนสกุล รองประธานสภา ฯ อนันต์  เนือนสกุล  
3 นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ดวงฤดี  โพธิ์กลาง  
4 น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส ส.อบต. หมู่ที่ 2 ประภาพร  พรมโสฬส  
5 นายอุทิศ  มุขประดับ ส.อบต. หมู่ที่ 3 - ลา 
6 นายสุพล  ชูชาติ ส.อบต. หมู่ที่ 5 สุพล  ชูชาต ิ  
7 นายจรูญ  กองสกุล ส.อบต. หมู่ที่ 6 จรูญ  กองสกุล  
8 นายศักดิ์ดา  กองสกุล ส.อบต. หมู่ที่ 7 ศักดิ์ดา  กองสกุล  
9 นายไพรัตน์  วิชัยกุล ส.อบต. หมู่ที่ 8 ไพรัตน์  วิชัยกุล  

10 นางสาวชาลินี  หลุมแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 9 ชาลินี  หลุมแก้ว  
11 นายประนอม  แทนวงษ์ ส.อบต. หมู่ที่ 11 ประนอม  แทนวงษ์  

เข้าร่วมประชุม    จำนวน  10  คน 

ลำดับที่ ชื่อ   -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ นายก อบต.โคกว่าน จักรพงษ ์หงษ์วิเศษ  
๒ นายธนากร  ฉ่ำโสฬส รองนายก อบต.โคกว่าน ธนากร  ฉ่ำโสฬส  
๓ นางวรรณา  ดวงมาลา รองนายก อบต.โคกว่าน วรรณา  ดวงมาลา  
4 นางคนิตา  กระพันธ์ เลขานายก ฯ คนิตา  กระพันธ์  
5 ส.ต.ท.เซ็นต์ กะรัตน์ ปลัด อบต.โคกว่าน  เซ็นต์ กะรัตน์ (เลขาสภา ฯ)  
6 นางสำเนียง  แก้วอำไพ หัวหน้าสำนักปลัด สำเนียง  แก้วอำไพ  
7 นายอนุชา  จูกูล หัวหน้าส่วนสวสัดิการ ฯ อนุชา  จูกูล  
8  นายเอกชัย  ขันธจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ เอกชัย  ขันธจันทร์  
9 นางวารุณี  สุวรรณลาส ผอ.การศึกษา วารุณี  สุวรรณลาส  

10 นายอภิบาล  สุขร่วม ผอ.กองช่าง อภิบาล  สุขร่วม  



 
 

เริ่มประชุม : เวลา  09.00  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน ครบองค์ประชุมแล้ว  เชิญ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    : เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 ตามหนังสือที่ บร.0023.24/283  ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2567 เรื่อง เรียก

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 
กำหนดระยะเวลา 15 วัน  ตัง้แต่วันที่ 15 – 29 สิงหาคม พ.ศ.2567 

1.2 แนะนำผู้อำนวยการกองช่างที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่  นายอภิบาล  สุขร่วม ผอ.กอง
ช่าง ย้ายมาจาก  อบต.สมุทร  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                       2.1 สมัยสามัญท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2567  วันที่  28  มิถุนายน พ.ศ.๒๕67  

ที่ประชุม  : รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.๑  ผู้บริหารชี้แจงให้สภาทราบเหตุผลที่ไม่สามารถนำเสนอร่างข้อบัญญัติ ฯ ได้ทัน

กำหนดระยะเวลา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ (24)  

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : ผู้บริหารไม่สามารถเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
(ประธานสภา ฯ)  2568  ได้ทันกำหนดระยะเวลา 15 สิงหาคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ (23)  จึงได้เสนอญัตติแจ้งให้ 
สภา ฯ ทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ (24) ขอเรียนเชิญผู้บริหารรายงานและชี้แจงให้สภา ฯ ทราบ 
ขอเรียนเชิญครับ 

นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ :  ด้วย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
(นายก ฯ)  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ (23)  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม  ผู้บริหารพิจารณาแล้ว
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แล้วเสร็จไม่ทันวันที่ 15 
สิงหาคม 2567  เพื่อให้สภา ฯ พิจารณา  สืบเนื่องจากห้วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำร่าง
ข้อบัญญัติ ฯ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุเนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่งไม่มี  เร่ง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ที่
ยืดเยื้อมานาน  ประกอบกับกองช่างยังประมาณการโครงการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จส่งผลให้การ
จัดทำร่างงบประมาณ ฯ ล้าช้าเสร็จไม่ทันห้วงเวลากำหนด  ดังนั้น  ผู้บริหารจึงขอรายงานให้
สภา ฯ ทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ (24) และจะเร่งรัดให้ร่างข้อบัญญัติ ฯ เสร็จและนำเสนอสภา ฯ 
ได้พิจารณาให้ไว้ที่สุด 

นายไพรัตน์ วิชัยกุล : ในปีที่ผ่าน ๆ มาปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ฯ กำหนด ไม่ทราบว่าร่างข้อบัญญัติ ฯ ปีนี้
(ส.อบต.ม.8)  มันติดขัดและมีปัญหาอย่างไร ทำไมถึงทำไม่ทันให้สภา ฯ พิจารณา ผมเป็นตัวแทนประชาชนมา 

หลายสมัยพ่ึงเจอครั้งแรกท่ีร่างข้อบัญญัติ ฯ เสร็จไม่ทัน 
 



 
 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : ส่วนหนึ่งที่ร่างข้อบัญญัติ ฯ เสร็จไม่ทันสืบเนื่องจากการประมาณการโครงการก่อสร้าง
(ประธานสภา ฯ)  ยังไม่แล้วเสร็จและจัดทำร่างข้อบัญญัติ ฯ ขอให้ ผอ.กองช่างชี้แจงด้วย        
นายอภิบาล  สุขร่วม : ผมพึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 และในช่วงนั้นมีความ 
(ผอ.กองช่าง) จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยกเลิกประกาศ 

ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและจัดส่งให้ผู้ว่าราชการอนุมัติตามขั้นตอน ซึ่งจำเป็นต้อง
เร่งรีบเพราะเวลากระชั้นชิดแล้ว ในส่วนโครงการที่จะจัดทำข้อบัญญัตินั้น  ผมขออธิบายดังนี้ 

1. สำรวจโครงการที่ผู้บริหารสั่งการโดยยึดแผนพัฒนาเป็นหลัก 
2. เมือ่สำรวจเสร็จก็มาเขียนแบบกำหนดแบบรูปรายการ 
3. เมื่อไดแ้บบรูปรายการแล้วก็ถอดแบบประมาณการจัดทำ ปร.4 , ปร.5 
4. เมื่อเสร็จสิ้นก็นำเสนอผู้บริหารพิจารณาในเบื้องต้น 

          การดำเนินการขณะนี้บางโครงการได้กำหนดรูแบบรายการเสร็จแล้วมีหมู่ 1,3,4,7,8,11 
   คงเหลือหมู่ 5,6,9,10 เป็นโครงการรางระบายน้ำ ผมจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จให้ไวที่สุดครับ 
นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ : เหตุผลอีกข้อที่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
(นายก ฯ)  เสร็จไม่ทัน  ก็เนื่องด้วยโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ได้ยกเลิก 

ประกาศต้องดำเนินการใหม่หมด  เนื่องจากประมาณการค่าก่อสร้างไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด : ผู้บริหารได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
(ประธานสภา ฯ)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ (24)  ถือว่าสภา ฯ รับทราบ ก็ขอให้เร่งรัดจัดทำ 

ร่างข้อบัญญัติ ฯ ให้แล้วเสร็จและเสนอสภาพิจารณาในวาระที่ 1 รับหลักการ  ให้ทันสมัย
ประชุมนี้ก่อน  ซึ่งอาจต้องมีการขยายเวลาสมัยประชุมเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  4    : เรื่อเสนอพิจารณา 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    : เรื่องอ่ืน ๆ 
น.ส.ประภาพร พรมโสฬส : อยากทราบว่าการดำเนินการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ดำเนินการถึงไหน
(ส.อบต.ม.2)  แล้ว  ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงด้วย 
นายไพรัตน์ วิชัยกุล : สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วในเรื่องการติดตามการดำเนินการจัดหารถ EMS ผม
(ส.อบต.ม.8)  กับเพ่ือนสมาชิก ฯ ได้ไปพูดคุยกับปลัดและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเรื่องนี้เพ่ือหาทางออก  ส่วน 

หนึ่งก็อยากให้การดำเนินการมีความคืบหน้าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  ก็อยากทราบเข่นกัน
ว่าดำเนินการถึงไหนแล้ว 

นายเอกชัย ขันธจันทร์ : ผมได้จัดทำร่าง TOR ให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(นักวิเคราะห์ ฯ)  พิจารณาแล้วเหลือลงนามในร่าง TOR ในส่วนของการดำเนินการจัดซื้อในระบบ egp ผมได้ 

จัดทำโครงการแล้วในระบบแล้วรอเพียง TOR นี้ก็จะดำเนินการจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวน
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นอีก 10 วัน 

นายไพรัตน์ วิชัยกุล : 1) ผมขอสอบถามท่านประธานสภา ฯ ในฐานะท่านเป็นกรรมการชลประทาน เรื่องน้ำ
(ส.อบต.ม.8)  เขื่อนที่เปิด – ปิด น้ำที่เปิดมาไม่เพียงพอพ้ืนที่ที่อยู่ท้าย ๆ เขื่อนยังไม่ได้น้ำเลย ไม่ทราบว่าเป็น 

อย่างไร  มีการจัดการอย่างไรและท่ีทราบมาคลองส่งน้ำหักน้ำทะลักออกส่งผลให้การส่งน้ำไม่ 
เป็นไปตามที่ควรจะเป็น 
 
 



 
2) แหล่งน้ำในพ้ืนที่หมู่ที่ 8 ตื่นเขินกักเก็บน้ำได้น้อยโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งมามีน้ำใช้ 

ก็ขอให้ผู้บริหารได้สำรวจและจัดสรรงบประมาณขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื่นเขินด้วย 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด : ผมขอตอบข้อซักถามที่ท่านไพรัตน์ วิชัยกุล (ส.อบต.ม.8) สอบถามเรื่องน้ำเขื่อนโนน
(ประธานสภา ฯ)  ดินแดงที่ปล่อยน้ำให้กับเกษตรกร  การปล่อยน้ำเขื่อนจะแบ่งเป็น 2 ฝั่ง มีฝั่งซ้ายขวา ผม 

รับผิดชอบฝั่งซ้ายในเขตพ้ืนที่ของเรามีระยะทาง 38 กิโลเมตร เขื่อนก็จะมีแผนการปล่อยน้ำ 
  จากข้อเท็จจริงการปล่อยน้ำในเบื้องต้นก็จะพิจารณาว่าน้ำในเขื่อนเพียงพอหรือไม่  ถ้าไม่ล้น
หรือมีปริมาณเพียงพอก็จะพิจารณาว่าจะปล่อยหรือไม่หรือปล่อยน้ำปริมาณเท่าใด ซึ่งปีนี้ฝนไม่
ตกต้องตามฤดูกาลน้ำในเขื่อนมีน้อย  ปีนี้การปล่อยน้ำล้าช้ากะเพราะเหตุผลข้างต้น  และที่
ปล่อยมาน้ำมีน้อยและคลองส่งน้ำก็หักเยอะเนื่องจากประชาชนไปเจาะเพ่ือเอาน้ำ  ถ้าฝนตกจะ
ช่วยส่งผลให้น้ำถึงพ้ืนที่ท้ายเขื่อนได้ไว้  และในปีนี้ผมได้งบประมาณก่อสร้างสะพาน 3 
โครงการในเขตพ้ืนที่ของเรา 

นายสุพล ชูชาติ  : ถนน คสล. ในพื้นที่บ้านสมจิต ผิวจราจรชำรุดมันกร่อนบางจุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  อยาก
(ส.อบต.ม.5)  ให้เอายางมะตอยไปซ่อมแซมให้ด้วย  ขอให้ผู้บริหารพิจารณาดำเนินการให้ด้วยครับ 
นางชาลินี หลุมแก้ว :  1) ในช่วงนี้เขตพ้ืนที่ ม.9 และพ้ืนที่ใกล้เคียงเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและไข้เลือดออก ซึ่งได้
(ส.อบต.ม.9)  ประชุมกับผู้น้ำหมู่บ้านและคณะต่าง ๆ ที่เข้ามาดูแลสถานการณ์ ยังมีสุนัขบางตัวที่ยังไม่ได้รับ 

การฉีดวัคซีนก็ขอให้ผู้บริหารเร่งดำเนินการด้วยและผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าก็ยากจะ
ไม่ยอมไปฉีดต้องติดตาม  และสถานการณ์ไข้เลือดออก อสม.ก็เร่งดำเนินการในเขตพ้ืนที่เพ่ือลด
การเพาะพันธุ์ยุงลาย 
 2) ได้รับรายงานจากโรงเรียนว่า ม.9 ตรวจพบนักเรียนฉี่สีม่วงจำนวน 2 ราย แต่มา
ทราบว่าใครไม่เปิดเผยข้อมูล ซึ่งในเขตพ้ืนที่มีเรื่องยาเสพติดเยอะมาก  อยากให้มีชุดคณะออก
ตรวจในช่วงเวลากลางคืนเพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว 
 3) ในช่วงนี้ทรัพย์สินของประชาชนหายเยอะมาก เช่น ยางที่ประชาชนไปกรีดตามสวย 
ปั๊มน้ำ และอ่ืน ๆ หายเยอะมาก ก็อยากให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องหาแนวทางแก้ไข 

นายอนันต์ เนือนสกุล : ในเขตพ้ืนที่บ้านหนองถนนจะประสบปัญหาเรื่องน้ำเป็นเรื่องแรกโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง  
(รองประธานสภา ฯ) ก็อยากให้ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณขุดลอกแหล่งน้ำด้วยครับ 
นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ : 1) ตามท่ีท่านสุพล ชูชาติ (ส.อบต.ม.5) ได้ให้ดำเนินการซ่อมแซมถนน คสล.ที่ชำรุด
(นายก ฯ)  นั้น ผมจะออกสำรวจอีกครั้งและจะดำเนินการแก้ไขครับ 
    2) ในเขตพ้ืนที่ ม.9 พิษสุนัขบ้า  ถือว่าหนักมาก ๆ หน่วยงานต่าง ๆ ลงมาติดตาม 

ตรวจสอบและมีการปกปิดข้อมูลทำให้การดำเนินการยุ่งยาก  และทุกพ้ืนที่จะต้องได้รับการฉีด
วัคซีนหมาแมว และเมื่อวานปศุสัตว์ได้มาทำการทำหมันให้กับหมาจอนจัดเป้าหมายที่วางไว้
จำนวน 50 ตัว แต่สามารถดำเนินการได้เพียง 20 กว่าตัว ต้องมีแผนการดำเนินการใหม่อีก
ครั้ง  ก็ขอฝากสมาชิก ฯ ประสานกับทางวัดด้วยในการจับหมาไม่มีเจ้าของ 
 3) แหล่งน้ำในเขตพ้ืนที่ ม.4 ซึ่งเป็นปัญหามานาน ซึ่งพื้นที่ ม.4 นั้น ไม่มีสถานที่ขุด
แหล่งน้ำเลยจะมีเฉพาะในเขตพ้ืนที่ป่าชุมชน ผมมีแผนจะขุดลอกในเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนกำลัง
ประสานของงบประมาณ 
 4) ผมได้รับการประสานจากกองทัพผ่านหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ของเราว่า  ได้รับการ
อนุมัติขุดลอกสระหนองขามแล้ว  ซึ่งรอหนังสือและความชัดเจนอีกครั้ง 

นายธนากร ฉ่ำโสฬส : ผมได้ปรึกษากับท่านนายกว่าจะจัดกีฬา U 12 ปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เล่นและแสดง
(รองนายก ฯ)  ความสามารถในเรื่องกีฬา  ผมขอแจ้งในเบื้องต้นก่อนผมจะนำเรียนกับสมาชิก ฯ อีกครั้ง 
 
 



 
 
นายนอนุชา  จูกูล : 1) ขอให้สมาชิก ฯ ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ผ้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2508 มา
(ผอ.กอง.สวัสดิการสังคม) ลงทะเบียนผู้สูงอายุด้วย ผมจะมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้ง 
    2) เงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุรายละ 3,000 บาท ผมจ.เขามีเงินตรงนี้ให้ ขอให้ช่วย 

ประชาสัมพันธ์ให้มาลงทะเบียน  กองสวัสดิการสังคมจะดำเนินการให้ ท่านใดมีข้อสงสัย
สอบถามที่กองสวัสดิการสังคมได้ 
 3) เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท เป็นเวลา 6 ปี ช่วยประชาสัมพันธ์
ให้บิดา มารดาหรือผู้ดูแลมาลงทะเบียนด้วย  เพราะต้องบันทึกลงระบบถึงจะได้รับสิทธิ 
 4) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้
จำนวน 7 หลัง หลังละ 40,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วบางส่วน  ก็ขอขอบคุณ
สมาชิก ฯ ผู้นำหมู่บ้าน ช่างจิตอาสาที่ช่วยกันก่อสร้างให้กับผู้ยากไร้ 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : มีสมาชิก ฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  ในส่วนของร่างข้อบัญญัติ ฯ ที่จะนำเสนอ
(ประธานสภา ฯ)  สภา ฯ พิจารณา  ผมจะแจ้งเป็นหนังสือนักประชุมให้สมาชิก ฯ ทราบ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการ 

ประชุมในวันนี้ครับ  
 

เลิกประชุม  : เวลา  12.00  น. 
 
 
         ส.ต.ท.                       ผู้จดรายงานการประชุม                
                                                          (เซ็นต์  กะรัตน์) 
                                                         ปลัด/เลขาสภา ฯ 
 
 

(ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม     (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส)       (นายศักดิ์ดา  กองสกุล) 
              ส. อบต.ม. 2                                                   ส.อบต.ม. 7 
 

      (ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายสุพล ชชูาติ) 
                                                           ส.อบต. ม. 5 
 
                                             (ลงชื่อ)                              ผู้รับรองรายงานการประชุม        
                 (นายวีรชน  ดวงมาเกิด) 
                                                    ประธานสภา อบต.โคกว่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อผู้เข้าประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2567 
วันที่ 6  กันยายน  พ.ศ. 2567 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน 
***************************** 

ผู้เข้าประชุม  จำนวน    10   คน 
ลาประชุม     จำนวน     1    คน 
ขาดประชุม   จำนวน      -    คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ   -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายวีรชน  ดวงมาเกิด ประธานสภา ฯ  วีรชน  ดวงมาเกิด  
2 นายอนันต์  เนือนสกุล รองประธานสภา ฯ - ลา 
3 นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ดวงฤดี  โพธิ์กลาง  
4 น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส ส.อบต. หมู่ที่ 2 ประภาพร  พรมโสฬส  
5 นายอุทิศ  มุขประดับ ส.อบต. หมู่ที่ 3 อุทิศ  มุขประดับ  
6 นายสุพล  ชูชาติ ส.อบต. หมู่ที่ 5 สุพล  ชูชาต ิ  
7 นายจรูญ  กองสกุล ส.อบต. หมู่ที่ 6 จรูญ  กองสกุล  
8 นายศักดิ์ดา  กองสกุล ส.อบต. หมู่ที่ 7 ศักดิ์ดา  กองสกุล  
9 นายไพรัตน์  วิชัยกุล ส.อบต. หมู่ที่ 8 ไพรัตน์  วิชัยกุล  

10 นางสาวชาลินี  หลุมแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 9 ชาลินี  หลุมแก้ว  
11 นายประนอม  แทนวงษ์ ส.อบต. หมู่ที่ 11 ประนอม  แทนวงษ์  

เข้าร่วมประชุม    จำนวน  10  คน 

ลำดับที่ ชื่อ   -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ นายก อบต.โคกว่าน จักรพงษ์ หงษ์วิเศษ  
๒ นายธนากร  ฉ่ำโสฬส รองนายก อบต.โคกว่าน ธนากร  ฉ่ำโสฬส  
๓ นางวรรณา  ดวงมาลา รองนายก อบต.โคกว่าน วรรณา  ดวงมาลา  
4 นางคนิตา  กระพันธ์ เลขานายก ฯ คนิตา  กระพันธ์  
5 ส.ต.ท.เซ็นต์ กะรัตน์ ปลัด อบต.โคกว่าน  เซ็นต์ กะรัตน์ (เลขาสภา ฯ)  
6 นางสำเนียง  แก้วอำไพ หัวหน้าสำนักปลัด สำเนียง  แก้วอำไพ  
7 นายอนุชา  จูกูล หัวหน้าส่วนสวสัดิการ ฯ อนุชา  จูกูล  
8  นายเอกชัย  ขันธจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ เอกชัย  ขันธจันทร์  
9 นางวารุณี  สุวรรณลาส ผอ.การศึกษา วารุณี  สุวรรณลาส  

10 นายอภิบาล  สุขร่วม ผอ.กองช่าง อภิบาล  สุขร่วม  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เริ่มประชุม : เวลา 13.00 น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน ครบองค์ประชุมแล้ว  เชิญ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    : เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายวีรชน ดวงมาเกิด : แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามหนังสือที่ บร 0023.24/ว 1362 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 
(ประธานสภา ฯ)  2567 ขยายเวลาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ออกไปอีก 15 วัน  

ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2567 – 13 กันยายน 2567    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                       2.1 สมัยสาวิสามัญท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2567  วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.๒๕67  

ที่ประชุม  : รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1  การดำเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบ   
       ไม่ต่ำกว่า 2.400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 

นายเอกชัย ขันธจันทร์ : ผมขอรายงานให้ที่ประชุมทราบการดำเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
(นักวิเคราะห์ ฯ)  ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
   คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อ ได้พิจารณารายละเอียดและผู้บริหารเห็นชอบ 

แล้ว กำลังลงระบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ผมกำลังเร่งดำเนินการครับ 
 

ทีป่ระชุม  : - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    : เรื่อเสนอพิจารณา 
4.๑  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   
       วาระท่ี 1 รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
       งบประมาณ พ.ศ.2568   

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : ผู้บริหารเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
(ประธานสภา ฯ)  ให้สภา ฯ พิจารณาตามขั้นตอนและผมได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ ในวาระ 1  

รับหลักการ   ขอเรียนเชิญผู้บริหารได้แถลงงบประมาณตลอดจนหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
ข้อบัญญัติ ฯ   ขอเรียนเชิญครับ 

นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ : ได้แถลงงบประมาณและบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบงบประมาณรายจ่าย 
(นายก ฯ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ต่อที่ประชุม  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตามเอกสาร 

ทีแ่จกให้สมาชิก ฯ แล้ว (เอกสารแนบท้าย)  
 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : ประธานสภา ฯ ให้ นายเอกชัย  ขันธจันทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ประธานสภา ฯ)  ชำนาญการ  ได้อ่านร่างข้อบัญญัติ ฯ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามแผนงานและหมวด 

รายจ่ายต่าง ๆ  
นายวีรชน  ดวงมาเกิด : ประธานสภาพักการประชุม  15 นาที (เวลา 14.00 น.) 
(ประธานสภา ฯ) 

เวลา  14.15 น.  : ประชุมต่อ  
 
 



 
   

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
(ประธานสภา ฯ)  ข้อ (47) ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ฯ ในวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน 

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ฯ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมี 
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  ตามระเบียบข้อกฎหมายเบื้องต้นสมาชิก ฯ ท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายร่างข้อบัญญัติ ฯ ก่อนที่จะขอมติรับหลักการขอเรียนเชิญครับ 

นายไพรัตน์  วิชัยกุล : 1) งบประมาณตั้งจ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบล (โคกว่านเกมส์) ตั้งจ่าย 250,000 
(ส.อบต.ม.8)  บาท  ผมว่างบประมาณสูงเกินไป อยากให้ปรับลดลง 

2) งบประมาณอุดหนุนการไฟฟ้าสาขาละหานทราย  เพ่ือดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ 2 หมู่  งบประมาณสูงมากไม่ทราบว่าดำเนินการตรงจุดไหนไม่มีรายละเอียดแผนการ
ติดตั้งให้สภา ฯ ได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็น 

นายอุทิศ  มุขประดับ : อุดหนุนการไฟฟ้าสาขาละหานทรายที่จะดำเนินการในพ้ืนที่ ม.3 บ้านโคกสระ ผมก็ไม่
(ส.อบต.ม.3)  ทราบว่าจะดำเนินการตรงจุดไหน ขอให้ผู้บริหารชี้แจงด้วย 
นายจักรพงษ์ หงษว์ิเศษ : ผมได้ประสานงานกับการไฟฟ้าสาขาละหานทรายให้ประมาณการค่าใช้จ่าย  ที่แรกผม
(นายก ฯ)  ก็ให้ดำเนินการทุกหมู่บ้านแต่ไฟฟ้าสาขาละหานทรายแจ้งมาก่อน 4 หมู่บ้าน  แต่งบประมาณ 

สูงผมเลยตั้งจ่ายสองหมู่บ้านก่อน  ก็ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่นั้น ๆ  
นายประนอม  แทนวงษ์ : งบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬา  ผมก็เห็นด้วยที่ตั้งงบประมาณแต่อยากให้ 
(ส.อบต.ม.11)  พิจารณาการจัดการแข่งขันประเภทกีฬาให้หลากหลายเพ่ือให้รางวัลกระจายไปทุกหมู่  ซึ่งปีที่ 

แล้วหมู่ 11  ไม่ได้รางวัลเลย 
 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : มีสมาชิก ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มีผมจะขอมติในวาระท่ี 1  
(ประธานสภา ฯ) สมาชิก ฯ ท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2568 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
(กิจการประปา) โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

ที่ประชุม  : รับหลักการ  10  เสียง (เอกฉันท์) (เวลา 14.20 น.)               

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : ต่อไปจะเป็นการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
(ประธานสภา ฯ)  ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  

กำหนดให้คณะกรรมการสามัญมีสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ฯ ในวาระท่ี 2 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 105  
ก่อนที่จะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าเราจะตั้ง
คณะกรรมการ ฯ จำนวนกี่คน ตามข้อ 103  

นายไพรัตน์ วิชัยกุล : ผมเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  5  คน   
(ส.อบต.ม.8)   ผู้รับรอง  นายอุทิศ  มุขประดับ  (ส.อบต.ม.3) 
      นายสุพล  ชูชาติ  (ส.อบต.ม.5) 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด : สมาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอต่างจากนี้หรือไม่ 
(ประธานสภา ฯ) 
ที่ประชุม : ที่ประชุมไม่มีสมาชิก ฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกและมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการ

แปรญัตติ  จำนวน  5  คน  ดว้ยคะแนนเสียง  จำนวน  10  เสียง งดออกเสียง  -  คน 
   



นายวีรชน  ดวงมาเกิด : ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  5  คน  ในการเลือก
(ประธานสภา ฯ)  คณะกรรมการแปรญัตติ  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 107  การเสนอ
กำหนดให้การเสนอชื่อสมาชิก ฯ ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนที่ผู้บริหารเสนอไม่ต้อง
มีผู้รับรอง   ในส่วนวิธีการเลือกให้นำความในข้อ 12 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาใช้โดย
อนุโลม  ซึ่งกำหนดให้เลือกคณะกรรมการคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกคณะกรรมการในลำดับ
ถัดไปจนครบตามจำนวน  ต่อไปจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตามลำดับ ขอให้
สมาชิกเสนอได้ครับ 

 

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 

นายอุทิศ  มุขประดับ : ผมขอเสนอ น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส  (ส.อบต.ม.2) 
(ส.อบต.ม.3)   ผู้รับรอง  นายจรูญ  กองสกุล  (ส.อบต.ม.6) 

น.ส.ชาลิน ี หลุมแก้ว (ส.อบต.ม.9) 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด :  มีท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมดังนี้  ท่านใดเห็นชอบ  
(ประธานสภา ฯ)  น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส  (ส.อบต.ม.2) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  : เห็นชอบ  8  เสียง งดออกเสียง  2  คน 
 

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
นายจรูญ  กองสกุล   : ผมขอเสนอ นายสุพล  ชูชาติ  (ส.อบต.ม.5) 
(ส.อบต.ม.6)   ผู้รับรอง  น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส  (ส.อบต.ม.2) 
      นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง (ส.อบต.ม.1) 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด :  มีท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมดังนี้  ท่านใดเห็นชอบ  
(ประธานสภา ฯ)  นายสุพล  ชูชาติ  (ส.อบต.ม.5)  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  : เห็นชอบ  8  เสียง งดออกเสียง  2  คน 
 

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
นายศักดิ์ดา กองสกุล : ขอเสนอ   น.ส.ชาลิน ี หลุมแก้ว (ส.อบต.ม.9) 
(ส.อบต.ม.7)   ผู้รับรอง  นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง (ส.อบต.ม.1) 
      นายประนอม  แทนวงษ์ (ส.อบต.ม.11) 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด :  มีท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมดังนี้  ท่านใดเห็นชอบ  
(ประธานสภา ฯ)  น.ส.ชาลิน ี หลุมแก้ว (ส.อบต.ม.9) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  : เห็นชอบ  8  เสียง งดออกเสียง  2  คน 
 

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
นายไพรัตน์  วิชัยกุล : ผมขอเสนอ นายประนอม  แทนวงษ์ (ส.อบต.ม.11) 
(ส.อบต.ม.8)   ผู้รับรอง  นายอุทิศ  มุขประดับ (ส.อบต.ม.3) 
      นายจรูญ  กองสกุล  (ส.อบต.ม.6) 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด :  มีท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมดังนี้  ท่านใดเห็นชอบ  
(ประธานสภา ฯ)  นายประนอม  แทนวงษ์ (ส.อบต.ม.11) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  : เห็นชอบ  8  เสียง งดออกเสียง  2  คน 
 
 
 



 
 

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง : ผมขอเสนอ นายศักดิ์ดา กองสกุล (ส.อบต.ม.7) 
(ส.อบต.ม.1)   ผู้รับรอง  นายไพรัตน์  วิชัยกุล (ส.อบต.ม.8) 
      นายอุทิศ  มุขประดับ (ส.อบต.ม.3) 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด :  มีท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมดังนี้  ท่านใดเห็นชอบ  
(ประธานสภา ฯ)  นายศักดิ์ดา กองสกุล (ส.อบต.ม.7) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  : เห็นชอบ  8  เสียง งดออกเสียง  2  คน 
 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด :  ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบ  5 คน ดังนี้ 
(ประธานสภาฯ)   1.  น.ส.ประภาพร พรมโสฬส  (ส.อบต.ม.2) 

2.  นายสุพล  ชชูาติ  (ส.อบต.ม.5) 
3.  น.ส.ชาลิน ี หลุมแก้ว (ส.อบต.ม.9) 
4. นายประนอม  แทนวงษ์ (ส.อบต.ม.11) 
5. นายศักดิ์ดา กองสกุล (ส.อบต.ม.7)   
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น หลังจากประชุมวันนี้จน
ครบระเบียบวาระแล้วก็ขอให้เลขาสภา ฯ ดำเนินการนัดประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติต่อไป    และ ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ที่สภาท้องถิ่นลง
มติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง 
ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด   และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายในระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง   ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 

ที่ประชุม  : มีมติกำหนดให้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่  7-9 กันยายน 2567  เวลา  
08.30 น.ถึงเวลา  16.30  น./ในแต่ละวัน  กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
ณ ห้องประชุมว่านคำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน  วาระท่ี 2,3 ประชุมในวันที่ 12 
กันยายน  2567 

 

ที่ประชุม  : - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    : เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอุทิศ  มุขประดับ : ชาวบ้าน ม.3 บ้านโคกสระ  มาหาผมให้ช่วยประสานดำเนินการปรับปรุงถนนดินทาง
(ส.อบต.ม.3)   ขึ้นเขาให้ด้วย  ช่วยนี้เส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนเดินทางลำบากมาก โดยเฉพาะใกล้ถึง 

ฤดูเก็บเกี่ยวก็ขอฝากผู้บริหารพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ด้วย 
นายไพรัตน์ วิชัยกุล : 1) ในพ้ืนที่ ม.8  บ้านหนองตะครองน้อย  ได้เปลี่ยนผู้นำใหม่และได้รับการถ่ายโอน 
(ส.อบต.ม.8)   กิจการประปามาดำเนินการต่อ  ซึ่งระบบประปาเก่าและมีปัญหามาเรื่อย ๆ ต้องใช้งบประมาณ 

ซ่อมแซมบำรุงรักษาจำนวนมาก งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอที่จะดำเนินการจึงขอความ
อนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมระบบประปาให้ด้วย 



 
  

2) เส้นทางเข้าหมู่บ้านหนองตะครองน้อย เป็นหลุมเป็นบ่อการเดินทางไม่สะดวก  
หากปล่อยไว้อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา  จึงขอให้ผู้บริหารปรับปรุงด้วย 

นางดวงฤดี โพธิ์กลาง : 1) อยากสอบถามว่า  ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ไปติดตั้งในพ้ืนที่ ม.1 บ้านโคกว่าน ทำไมขา
(ส.อบต.ม.1)   ที่ติดตั้งมันสั้น  หมู่อ่ืนที่ติดตั้งขายาวยื่นออกมากลางถนนไม่ทราบเพราะเหตุใด  ขอให้ปรับปรุง 

และเปลี่ยนให้ขายาวด้วยเพื่อให้แสงสว่างดีขึ้น 
นายศักดิ์ดา  กองสกุล : 1) ผมขอให้ผู้บริหารพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในพื้นที่หมู่ 7 บ้านหนองหมี  
(ส.อบต.ม.7)  ด้วย  ซึ่งมีจุดเสี่ยงหลายจุด  เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 

2) เส้นทางของ ม.7 บ้านหนองหมี  มีถนนจำนวนหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข  ก็อยากให้ผู้บริหารพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมด้วย 

3) อยากทราบว่างบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมเม่ือไรจะดำเนินการได้ครับ  ตามท่ีได้
พิจารณาว่าจะดำเนินการเส้นต่อจากเดิมไปจนถึงคลองส่งน้ำ  ซึ่งเส้นทางนี้ชำรุดมาก ๆ 
ประชาชนเดินทางสัญจรลำบาก  ขอให้เร่งรีบด้วยครับ 

น.ส.ชาลิน ี หลุมแก้ว : ถนนที่ชาวบ้านเคยใช้ในการเดินทางสัญจรบริเวณท่ีนาของครูบุญช่วยเขาปิดเส้นทาง  
(ส.อบต.ม.9)  ประชาชนเดือดร้อน  ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านไปตรวจสอบด้วย 
นายประนอม  แทนวงษ์ : 1) ถนนเส้นบ้านนางสมใจ  ทางแคบและน้ำกัดเซาะถนนจนชำรุดเสียหาย  ปล่อยไว้ 
(ส.อบต.ม.11)  เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้เดินทางสัญจรไปมา  ขอให้ผู้บริหารแก้ไขให้ด้วย 
    2) กล้องวงจรปิด  ผมก็เห็นด้วยให้เพิ่มเติมซึ่งในช่วงนี้ของหายเยอะ  ก็อยากให้ 

เพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
3) ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางหลวง ชำรุดมานานแล้วยังไม่มีการซ่อมแซมให้เลย   

ขอฝากผู้บริหารดำเนินการด้วย 
นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ : 1) ทางข้ึนเขาของ หมู่ 3 บ้านโคกสระ  เส้นนี้ก็ปกติในช่วงฤดูฝนจำชำรุดเป็นประจำ
(นายก ฯ)  ทุกปี  ผมจะให้ ผอ.ช่างไปตรวจสอบครับ 

2) เรื่องประปา หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะครองน้อย  ที่มีการเปลี่ยนผู้นำใหม่ ผมได้พูดคุย 
ในเบื้องต้นแล้ว  เดียวผมจะคุยนอกรอบอีกครั้ง 
 3) ถนนที่ชำรุดในพ้ืนที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะครองน้อย  ผมจะให้ ผอ.กองช่างไป
สำรวจอีกครั้ง  แต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนผมยังไม่อยากให้ซ่อมเพราะยางมะตอยที่ซ่อมจะไม่
คงทนจะกร่อนออกมา 
 4) ไฟฟ้าโซล่าเซลล์  ได้มีการจัดซื้อจำนวน 2 ครั้ง  ครั้งแรกติดตั้งขายาวครบทุกตัว  
แต่ในครั้งที่ 2 ไม่ครบ  จะแก้ไขให้ 
 5) กล้องวงจรปิด  ผมให้ความสำคัญแต่ต้องดูที่งบประมาณเพราะค่อนข้างจะสูง  
ปัจจุบันมีจำนวน 16 ตัว และจออีก 1 ตัว ในหลายพื้นท่ียังไม่มีกล้องโดยเฉพาะพ้ืนที่  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะครองน้อย  เนื่องจากไม่มีสายแลนเดินผ่านจึงไม่สามารถติดตั้งกล้อง
ได้ ผมจะพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 6) ถนนที่ประชาชนเคยสัญจร  หมู 9 บ้านโคกว่าน ถ้าใช้สัญจรเป็นเวลานานก็
สามารถเป็นที่สาธารณะได้  ก็ต้องไปสอบเขตก่อนเพื่อความยุติธรรมของทุกฝ่าย 

นายนอนุชา  จูกูล : 1) ขอให้สมาชิก ฯ ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2508 มา
(ผอ.กอง.สวัสดิการสังคม) ลงทะเบียนผู้สูงอายุด้วย ผมจะมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้ง 

2) ท่านใดมีความประสงค์ของบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ในการเสนอขอ
งบประมาณช่วยพิจารณาผ่านประชาคมหมู่บ้านและบันทึกในรายงานการประชุมด้วยว่ายากจน
จริง ๆ เพื่อการตรวจสองของเจ้าหน้าที่ 



 
2) เงินสงเคราะห์ผู้ด้วยโอกาสสามารถของบประมาณได้ ขอให้มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพ่ือ

ลงข้อมูลและตรวจสอบต่อไป 
 4) ขอขอบคุณสมาชิก ฯ คณะผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติในการมอบบ้านได้รับ
คำชมจากเจ้าของงบประมาณจัดกิจกรรมได้ดี  เหลืออีก 4 หลังที่ได้รับงบประมาณจาก พมจ. 
จะทำพิธีมองอีกครั้ง 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : มีสมาชิก ฯ ทา่นใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ
  

เลิกประชุม  : เวลา  ๑5.30  น. 
 
 
           ส.ต.ท.                       ผู้จดรายงานการประชุม                
                                                          (เซ็นต์  กะรัตน์) 
                                                         ปลัด/เลขาสภา ฯ 
 
 

(ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม     (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส)       (นายศักดิ์ดา  กองสกุล) 
              ส. อบต.ม. 2                                                   ส.อบต.ม. 7 
 

      (ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายสุพล ชชูาติ) 
                                                           ส.อบต. ม. 5 
 
                                             (ลงชื่อ)                              ผู้รับรองรายงานการประชุม        
                 (นายวีรชน  ดวงมาเกิด) 
                                                    ประธานสภา อบต.โคกว่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผู้เข้าประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2567 

วันที่ 12  กันยายน  พ.ศ. 2567 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน 

***************************** 
ผู้เข้าประชุม  จำนวน    11   คน 
ลาประชุม     จำนวน     -     คน 
ขาดประชุม   จำนวน     -     คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ   -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายวีรชน  ดวงมาเกิด ประธานสภา ฯ  วีรชน  ดวงมาเกิด  
2 นายอนันต์  เนือนสกุล รองประธานสภา ฯ อนันต์  เนือนสกุล  
3 นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ดวงฤดี  โพธิ์กลาง  
4 น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส ส.อบต. หมู่ที่ 2 ประภาพร  พรมโสฬส  
5 นายอุทิศ  มุขประดับ ส.อบต. หมู่ที่ 3 อุทิศ  มุขประดับ  
6 นายสุพล  ชูชาติ ส.อบต. หมู่ที่ 5 สุพล  ชูชาต ิ  
7 นายจรูญ  กองสกุล ส.อบต. หมู่ที่ 6 จรูญ  กองสกุล  
8 นายศักดิ์ดา  กองสกุล ส.อบต. หมู่ที่ 7 ศักดิ์ดา  กองสกุล  
9 นายไพรัตน์  วิชัยกุล ส.อบต. หมู่ที่ 8 ไพรัตน์  วิชัยกุล  

10 นางสาวชาลินี  หลุมแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 9 ชาลินี  หลุมแก้ว  
11 นายประนอม  แทนวงษ์ ส.อบต. หมู่ที่ 11 ประนอม  แทนวงษ์  

เข้าร่วมประชุม    จำนวน  10  คน 

ลำดับที่ ชื่อ   -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ นายก อบต.โคกว่าน จักรพงษ์ หงษ์วิเศษ  
๒ นายธนากร  ฉ่ำโสฬส รองนายก อบต.โคกว่าน ธนากร  ฉ่ำโสฬส  
๓ นางวรรณา  ดวงมาลา รองนายก อบต.โคกว่าน วรรณา  ดวงมาลา  
4 นางคนิตา  กระพันธ์ เลขานายก ฯ คนิตา  กระพันธ์  
5 ส.ต.ท.เซ็นต์ กะรัตน์ ปลัด อบต.โคกว่าน  เซ็นต์ กะรัตน์ (เลขาสภา ฯ)  
6 นางสำเนียง  แก้วอำไพ หัวหน้าสำนักปลัด สำเนียง  แก้วอำไพ  
7 นายอนุชา  จูกูล หัวหน้าส่วนสวสัดิการ ฯ อนุชา  จูกูล  
8  นายเอกชัย  ขันธจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ เอกชัย  ขันธจันทร์  
9 นางวารุณี  สุวรรณลาส ผอ.การศึกษา วารุณี  สุวรรณลาส  

10 นายอภิบาล  สุขร่วม ผอ.กองช่าง อภิบาล  สุขร่วม  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เริ่มประชุม : เวลา 09.00 น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน ครบองค์ประชุมแล้ว  เชิญ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    : เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                       2.1 สมัยสาวิสามัญท่ี 2  (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 6 กันยายน .๒๕67 
 

ที่ประชุม  : รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
-  

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    : เรื่อเสนอพิจารณา 
4.๑  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   
       วาระท่ี 2 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                   พ.ศ.2568   

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วที่แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและกำหนดห้วงเวลา
(ประธานสภา ฯ)  เสนอคำแปรตามระเบียบ ฯ เมื่อกระบวนการแปรญัตติเสร็จสิ้นแล้ว  ประธานคณะกรรมการ 

แปรญัตติได้รายงานให้ประธานสภา ฯ ทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ (50) และผมได้แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิก 
ฯ ได้ทราบแล้วเมื่อวันที่ 11  กันยายน 2567  เวลา 08.45 น. ระยะเวลาแจ้งไม่น้อยกว่า 
24 ชม. ก็ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้สรุปรายงานให้ที่ประชุมทราบอีก
ครั้ง  ขอเรียนเชิญครับ 

น.ส.ประภาพร พรมโสฬส : ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้มอบหมายให้ดิฉัน เลขาคณะกรรมการแปร 
(ส.อบต.ม.2)  ญัตติรายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 

ตามท่ี  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2567  ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน 5  คน  
และคณะกรรมการ ฯ ได้ประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ  ดังนี้ 

1.  นายศักดิ์ดา  กองสกุล  (ส.อบต.ม.7)  ประธานคณะกรรมการ 
 2.  น.ส.ชาลิน ี หลุมแก้ว (ส.อบต.ม.9)   กรรมการ  
 3.  นายสุพล  ชชูาติ (ส.อบต.ม.5)   กรรมการ  
 5.  นายประนอม  แทนวงษ์ (ส.อบต.ม.11)  กรรมการ 

5.  น.ส.ประภาพร พรมโสฬส  (ส.อบต.ม.2) กรรมการ/เลาชาฯ 

   

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน  มีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน  3 วัน ตั้งแต่วันที่  7 - 
9  กันยายน 2567  กำหนดระยะเวลาเสนอคำ  ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 ของแต่ละวัน  
โดยสิ้นสุดการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ เวลา 16.30 น. ของวันที่  9 
กันยายน 2567  รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  สรุปได้ท้ังนี้  

 



คณะกรรมการ ฯ  ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับคำเสนอคำแปรญัตติ ฯ ทั้ง 3 วัน ตามท่ีสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านได้มีมติกำหนดไว้  รายละเอียดดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่  7  กันยายน  2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิก ฯ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านยื่นเสนอคำแปรญัตติ ฯ 

2) ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่  8  กันยายน  2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
ปรากฏว่า  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน  มาขอแบบเสนอคำแปรญัตติและ
จัดทำรายละเอียดเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ  

3) ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่  9  กันยายน  2567  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ฯ ปรากฏว่า  มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกว่าน  จำนวน 5 ท่าน เสนอยื่นคำแปรญัตติ  ประกอบด้วย 

1. นายวีรชน  ดวงมาเกิด  (ประธานสภา ฯ /ส.อบต.ม.10) 
2. นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง (ส.อบต.ม.1) 
3. นายไพรัตน์  วิชัยกุล  (ส.อบต.ม.8) 
4. นายจรูญ  กองสกุล  (ส.อบต.ม.6) 
5. นายอุทิศ  มุขประดับ  (ส.อบต.ม.3) 

 

คนสุดท้ายที่ยื่นเสนอคำแปรญัตติ  คือ  ท่านอุทิศ  มุขประดับ  (ส.อบต.ม.3)  เมื่อเวลา 
09.28 น. และคณะกรรมการ ฯ ได้มีหนังสือเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน
ผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน  ลงวันที่ 9  กันยายน  
2567  เมื่อเวลา 10.00 น. เพ่ือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่ 10  
กันยายน  2567  เวลา 10.00 น. ระยะเวลาแจ้งให้ผู้ยื่นคำแปรญัตติและผู้บริหารทราบ ไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และหลังจากนั้นก็ไม่มีสมาชิก ฯ ท่านใดเสนอยื่นแปรญัตติอีก 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ผู้ยื่นคำ
แปรญัตติและผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568   ขอรายงานสรุปการแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบ  รายละเอียดดังนี้ 

 

1) นายวีรชน  ดวงมาเกิด  (ประธานสภา ฯ /ส.อบต.ม.10) เสนอขอแปรญัตติ  เมื่อ
วันที่ 9 กันยายน  2567  เวลา 09.00 น  จำนวน 3 รายการ 

1.1 ) แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  หมวดค่าใช้
สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ  โครงการ
ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพ้ืนฐาน  ตั้งจ่ายจำนวน  20,000 บาท 

คำชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและการ
ช่วยเหลือชีวิตขั้นพ้ืนฐาน เช่น ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  เป็นต้น 

        เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดรายจ่ายรายการดังกล่าว  (ตัดออก) ทั้งหมด 
มติคณะกรรมการแปรญัตติ  : เห็นควรคงร่างเดิม และไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงวน

ความเห็น 
ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ไม่ขอสงวนคำแปรญัตติ 

 

1.2) แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  หมวดค่าใช้
สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ  โครงการ
ฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ  ตั้งจ่ายจำนวน  20,000 บาท 

 



คำชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เช่น ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  เป็นต้น 

         เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดรายจ่ายรายการดังกล่าว (ตัดออก) ทั้งหมด 
มติคณะกรรมการแปรญัตติ  : เห็นควรคงร่างเดิม และไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงวน

ความเห็น 
ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ไม่ขอสงวนคำแปรญัตติ 

 

1.3) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภท
อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ รายการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตั้งจ่ายจำนวน 990,456 บาท 

คำชี้แจงงบประมาณ  เพ่ืออุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย ใน
การขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ดังนี้ 

1) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 1 บ้านโคกว่าน  ตำบลโคกว่าน  อำเภอละหาน
ทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณตั้งจ่าย  329,819 บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวิซี  ขนาด 25  ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น 
ระยะทาง  ระยะทาง 2,235 เมตร 

      - ติดตั้งโคมหลอด LED ขนาด 2x20วัตต์ จำนวน 22 จุด 
       - ติดตั้งโฟโต็สวิซ จำนวน 1 จดุ 
       - ติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย ขนาด 5(100) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง 

     2) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 3 บ้านโคกสระ  ตำบลโคกว่าน  อำเภอละหาน
ทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณตั้งจ่าย  660,638 บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวิซี  ขนาด 25  ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น 
ระยะทาง  ระยะทาง 4,675 เมตร     

- ติดตั้งโคมหลอด LED ขนาด 2x20วัตต์ จำนวน 43 จุด 
         - ติดตั้งโฟโต็สวิซ จำนวน 3 จดุ 
         - ติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย ขนาด 5(100) แอมป์ จำนวน 3 เครื่อง 

(ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาละหานทรายรวมค่าสำรวจ
ออกแบบและภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว กำหนดยืนราคาค่าใช่จ่ายระยะเวลา 6 เดือน) 

         เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดรายจ่ายรายการดังกล่าว  (ตัดออก) ทั้งหมด 
มติคณะกรรมการแปรญัตติ  : เห็นควรคงร่างเดิม  และไม่มีคณะกรรมการท่านใด

สงวนความเห็น 
ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ขอสงวนคำแปรญัตติ 

 

2) นายไพรัตน์  วิชัยกุล (ส.อบต.ม.8) เสนอขอแปรญัตติ  เมื่อวันที่ 9 กันยายน  
2567  เวลา  09.10 น จำนวน 1 รายการ 

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและท้องถิ่น  หมวดค่า
ใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ โครงการ
แข่งขันกีฬาตำบล (โคกว่านเกมส์)  งบประมาณ  ตั้งจ่ายจำนวน  250,000 บาท 

คำชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล (โคกว่าน
เกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2568 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์การ
แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯ ล ฯ เป็นต้น 

 



 
เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดรายจ่ายรายการดังกล่าว (ตัดออก) ทั้งหมด 
มติคณะกรรมการแปรญัตติ  : เห็นควรคงร่างเดิม และไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงวน

ความเห็น 
ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ไม่ขอสงวนคำแปรญัตติ 

 

3) นายจรูญ  กองสกุล (ส.อบต.ม.6)  เสนอขอแปรญัตติ  เมื่อวันที่ 9 กันยายน  
2567  เวลา  09.20 น จำนวน 1 รายการ 

3.1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงงบประมาณ  ตั้งจ่ายจำนวน  50,000 บาท 

คำชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯ ล ฯ เป็นต้น 

เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  จำนวน  30,000 บาท  
คงเหลืองบประมาณตั้งจ่าย  20,000 บาท 

มติคณะกรรมการแปรญัตติ  : เห็นควรคงร่างเดิม และไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงวน
ความเห็น 

ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ไม่ขอสงวนคำแปรญัตติ 
 

4) นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง (ส.อบต.ม.1) เสนอขอแปรญัตติ  เมื่อวันที่ 9 กันยายน  
2567 เวลา  09.25 น จำนวน 1 รายการ 

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  รายการค่ารับรอง  ตั้งจ่ายจำนวน  10,000 บาท 

คำชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการรับรอง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

       เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดรายจ่ายรายการดังกล่าว (ตัดออก) ทั้งหมด 
มตคิณะกรรมการแปรญัตติ  :  เห็นควรคงร่างเดิม 4 ท่าน  นายประนอม แทนวงษ์  

เห็นด้วยกับผู้ยื่นคำแปรญัตติแต่ไม่สงวนความเห็น 
ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ขอสงวนคำแปรญัตติ 

 

5) นายอุทิศ  มุขประดับ (ส.อบต.ม.3)  เสนอขอแปรญัตติ  เมื่อวันที่ 9 กันยายน  
2567 เวลา  09.28 น จำนวน 2 รายการ 

5.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ  รายการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายจำนวน  40,000 บาท 

คำชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่คณะผู้บริหาร ประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
สังกัดสำนักปลัด ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ฯลฯ  

เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดรายจ่ายรายการดังกล่าว  (ตัดออก) ทั้งหมด 
 
 



 
มติคณะกรรมการแปรญัตติ  : เห็นควรคงร่างเดิม และไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงวน

ความเห็น 
ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ไม่ขอสงวนคำแปรญัตติ 

 

5.2) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ  รายการค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม  ตั้งจ่ายจำนวน  60,000 บาท 

คำชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม กรณีท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกว่านไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเองและมีความจำเป็นต้องส่งคณะ
ผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
ว่าน พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น 

         เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดรายจ่ายรายการดังกล่าว (ตัดออก) ทั้งหมด 
มติคณะกรรมการแปรญัตติ  : เห็นควรคงร่างเดิม และไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงวน

ความเห็น 
ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ไม่ขอสงวนคำแปรญัตติ 

 

คณะกรรมการ ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารายการที่มีผู้ยื่นคำแปรญัตติและได้
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  ในส่วนรายการอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  นอกเนื่องจากการแปรญัตติ  คณะกรรมการ ฯ ไม่มีการ
แก้ไขประเด่นใดเพ่ิมเติมและมีมติติเห็นควรคงร่างเดิม  และไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงวน
ความเห็นใด ๆ จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านประธานสภาและสมาชิก ฯ ทราบ  และดำเนินการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ในวาระท่ี 2 
และวาระที่ 3 ตามระเบียบต่อไป   

ส.ต.ท.เซ็นต์ กะรัตน์ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(ปลัด/เลขาสภา ฯ) (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565)  

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่
มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติเป็นอย่างอ่ืน 

ที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติพิจารณาเฉพาะข้อที่มีการยื่นขอแปรญัตติ 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด : ในที่ประชุมได้มีมติพิจารณาเฉพาะข้อที่มีการยื่นขอแปรญัตติเท่านั้น  ผมจะเสนอให้ 
(ประธานสภา ฯ)  สภา ฯ พิจารณารายข้อดังนี้ 

1) แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  หมวดค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ  โครงการ
ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพ้ืนฐาน  ตั้งจ่ายจำนวน  20,000 บาท 

คำชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและการ
ช่วยเหลือชีวิตขั้นพ้ืนฐาน เช่น ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  เป็นต้น 

        เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดรายจ่ายรายการดังกล่าว  (ตัดออก) ทั้งหมด 
มติคณะกรรมการแปรญัตติ  : เห็นควรคงร่างเดิม และไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงวน

ความเห็น 
 
 



 
ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ไม่ขอสงวนคำแปรญัตติ 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : สมาชิก ฯ ท่านใด เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติคงร่างเดิม  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภา ฯ) 
ที่ประชุม  : - เห็นควรคงร่างเดิม 7  เสียง 
    - ไม่เห็นด้วย 2 เสียง  ได้แก่ นายไพรัตน์ วิชัยกุล (ส.อบต.ม.8) และนายจรูญ  

  กองสกุล  (ส.อบต.ม.6) 
- งดออกเสียง 2 คน  ได้แก่ นายอุทิศ มุขประดับ (ส.อบต.ม.3 ) และ นายวีรชน  
  ดวงมาเกิด (ประธานสภา/ส.อบต.ม.10) 
 

2) แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  หมวดค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ  โครงการ
ฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ  ตั้งจ่ายจำนวน  20,000 บาท 

คำชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เช่น ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  เป็นต้น 

         เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดรายจ่ายรายการดังกล่าว (ตัดออก) ทั้งหมด 
มติคณะกรรมการแปรญัตติ  : เห็นควรคงร่างเดิม และไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงวน

ความเห็น 
ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ไม่ขอสงวนคำแปรญัตติ 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : สมาชิก ฯ ท่านใด เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติคงร่างเดิม  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภา ฯ) 
ที่ประชุม  : -  เห็นควรคงร่างเดิม 7 เสียง 

-  ไม่เห็นด้วย 2 เสียง ได้แก่ นายไพรัตน์ วิชัยกุล (ส.อบต.ม.8) และนายอุทิศ  
   มุขประดับ (ส.อบต.ม.3) 
 - งดออกเสียง 2 คน ได้แก่ นางดวงฤดี โพธิ์กลาง (ส.อบต.ม.1) และ นายวีรชน  
   ดวงมาเกิด (ประธานสภา/ส.อบต.ม.10) 

 

3) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทอุดหนุน
รัฐวิสาหกิจ รายการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตั้งจ่ายจำนวน 990,456 บาท 

คำชี้แจงงบประมาณ  เพ่ืออุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย ใน
การขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ดังนี้ 

1) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 1 บ้านโคกว่าน  ตำบลโคกว่าน  อำเภอละหาน
ทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณตั้งจ่าย  329,819 บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวิซี  ขนาด 25  ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น 
ระยะทาง  ระยะทาง 2,235 เมตร 

      - ติดตั้งโคมหลอด LED ขนาด 2x20วัตต์ จำนวน 22 จุด 
       - ติดตั้งโฟโต็สวิซ จำนวน 1 จดุ 
       - ติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย ขนาด 5(100) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง 

     2) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 3 บ้านโคกสระ  ตำบลโคกว่าน  อำเภอละหาน
ทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณตั้งจ่าย  660,638 บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 
 



 
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวิซี  ขนาด 25  ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น 

ระยะทาง  ระยะทาง 4,675 เมตร     
- ติดตั้งโคมหลอด LED ขนาด 2x20วัตต์ จำนวน 43 จุด 

         - ติดตั้งโฟโต็สวิซ จำนวน 3 จดุ 
         - ติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย ขนาด 5(100) แอมป์ จำนวน 3 เครื่อง 

(ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาละหานทรายรวมค่าสำรวจ
ออกแบบและภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว กำหนดยืนราคาค่าใช่จ่ายระยะเวลา 6 เดือน) 

         เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดรายจ่ายรายการดังกล่าว  (ตัดออก) ทั้งหมด 
มติคณะกรรมการแปรญัตติ  : เห็นควรคงร่างเดิม  และไม่มีคณะกรรมการท่านใด

สงวนความเห็น 
ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ขอสงวนคำแปรญัตติ 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : ผมสงวนคำแปรญัตติ ซึ่งผมยืนยันเหตุผลเดิมที่ให้ไว้กับคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิก  
(ประธานสภา ฯ)  ท่านใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติคงร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  : -  เห็นควรคงร่างเดิม 5 เสียง 

-  ไม่เห็นด้วย 5 เสียง ได้แก่ นายไพรัตน์ วิชัยกุล (ส.อบต.ม.8) และนายอุทิศ  
   มุขประดับ (ส.อบต.ม.3) นายจรูญ  กองสกุล (ส.อบต.ม.6) นางดวงฤดี โพธิ์กลาง  
   (ส.อบต.ม.1) และนายวีรชน  ดวงมาเกิด (ประธานสภา/ส.อบต.ม.10) 
 - งดออกเสียง 1 คน ได้แก่ นายอนันต์  กองสกุล (รองประธานสภา/ส.อบต.ม.4) 

ส.ต.ท.เซ็นต์ กะรัตน์  :  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(ปลัด/เลขาสภา ฯ) (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

ข้อ ๗๗ สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๙ วรรคสาม มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่นได้โดยไม่ต้องลงมาจากที่นั่งประธานสภาท้องถิ่นก็ได 

ข้อ ๘๖ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็น อย่างอ่ืน 
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยหรือออกเสียง
ลงคะแนนลับ ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาดและ
ประธานที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้ 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : ผมสงวนคำแปรญัตติเหตุผล งบประมาณค่อนข้างสูงและไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ ผมอยาก
(ประธานสภา ฯ)  ให้ทุกหมู่ได้งบประมาณไฟฟ้า และผมออกเสียงและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๔)  ข้อ (๗๗)  ซึ่งคะแนนเสียงเท่ากัน ข้อ (86)  กำหนดให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงอีก
หนึ่งเสียงเพ่ือชี้ขาด  ในเมื่อที่ประชุมมีความคิดหลากหลายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อให้การ 
ปฏิบัติหน้าที่ของผมมีความสง่างามในการลงมติซึ่งผมได้มีมติไม่เห็นด้วยในนามสมาชิกไปแล้ว เพื่อ
ความสบายใจของทุกฝ่ายในฐานะท่ีผมเป็นประธานในที่ประชุมจำเป็นต้องชี้ขาดตามข้อ (86) ผม
เห็นควรคงร่างเดิมเพ่ือให้เกียรติผู้บริหารที่ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ ฯ พิจารณา  สรุปมติที่ประชุม 

-  เห็นควรคงร่างเดิม 6 เสียง (ปรานสภา ฯ ลงมติเพ่ิมอีก 1 เสียง) 
-  ไม่เห็นด้วย 5 เสียง ได้แก่ นายไพรัตน์ วิชัยกุล (ส.อบต.ม.8) และนายอุทิศ มุขประดับ     
   (ส.อบต.ม.3) นายจรูญ  กองสกุล (ส.อบต.ม.6) นางดวงฤดี โพธิ์กลาง  (ส.อบต.ม.1)  
   นายวีรชน  ดวงมาเกิด (ประธานสภา ฯ/ส.อบต.ม.10) 
-  งดออกเสียง 1 คน ได้แก่ นายอนันต์  กองสกุล (รองประธานสภา/ส.อบต.ม.4) 



4) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและท้องถิ่น  หมวดค่าใช้
สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ โครงการ
แข่งขันกีฬาตำบล (โคกว่านเกมส์)  งบประมาณ  ตั้งจ่ายจำนวน  250,000 บาท 

คำชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบล (โคกว่าน
เกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2568 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์การ
แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯ ล ฯ เป็นต้น 

เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดรายจ่ายรายการดังกล่าว (ตัดออก) ทั้งหมด 
มติคณะกรรมการแปรญัตติ  : เห็นควรคงร่างเดิม และไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงวน

ความเห็น 
ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ไม่ขอสงวนคำแปรญัตติ 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : สมาชิก ฯ ท่านใด เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติคงร่างเดิม  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภา ฯ) 
ที่ประชุม  : -  เห็นควรคงร่างเดิม 9 เสียง 

-  ไม่เห็นด้วย - เสียง  
 - งดออกเสียง 2 คน ได้แก่ นายอุทิศ มุขประดับ (ส.อบต.ม.3)  และนายวีรชน  
   ดวงมาเกิด (ประธานสภา/ส.อบต.ม.10) 

 

5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงงบประมาณ  ตั้งจ่ายจำนวน  50,000 บาท 

คำชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯ ล ฯ เป็นต้น 

เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  จำนวน  30,000 บาท  
คงเหลืองบประมาณตั้งจ่าย  20,000 บาท 

มติคณะกรรมการแปรญัตติ  : เห็นควรคงร่างเดิม และไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงวน
ความเห็น 

ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ไม่ขอสงวนคำแปรญัตติ 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด : สมาชิก ฯ ท่านใด เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติคงร่างเดิม  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภา ฯ) 
ที่ประชุม  : -  เห็นควรคงร่างเดิม 7 เสียง 

-  ไม่เห็นด้วย 1 เสียง ได้แก่ นายอุทิศ มุขประดับ (ส.อบต.ม.3)   
 - งดออกเสียง 3 คน ได้แก่ นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง (ส.อบต.ม.1)  นายไพรัตน์ วิชัยกุล      
   (ส.อบต.ม.8)  และนายวีรชน ดวงมาเกิด (ประธานสภา/ส.อบต.ม.10) 
 

6) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  รายการค่ารับรอง  ตั้งจ่ายจำนวน  10,000 บาท 

คำชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการรับรอง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

       เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดรายจ่ายรายการดังกล่าว (ตัดออก) ทั้งหมด 
มตคิณะกรรมการแปรญัตติ  :  เห็นควรคงร่างเดิม 4 ท่าน  นายประนอม แทนวงษ์  

เห็นด้วยกับผู้ยื่นคำแปรญัตติแต่ไม่สงวนความเห็น 
ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ขอสงวนคำแปรญัตติ 



 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด : นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง (ส.อบต.ม.1) สงวนคำแปรญัตติ ขอเรียนเชิญชี้แจงต่อที่ประชุม
(ประธานสภา ฯ)  ขอเรียนเชิญครับ 
นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง : ก็ตามที่ดิฉันได้ให้เหตุผลต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในเมื่อตั้งงบประมาณไว้ที่ปีที่ป่าน
(ส.อบต.ม.1)   มาไม่มีการเบิกจ่าย ก็ขอตัดงบออกคะ 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด : สมาชิก ฯ ท่านใด เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติคงร่างเดิม  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภา ฯ) 
ที่ประชุม  : -  เห็นควรคงร่างเดิม 6 เสียง 

-  ไม่เห็นด้วย 4 เสียง  ได้แก่ นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง (ส.อบต.ม.1)  นายอุทิศ  
   มุขประดับ (ส.อบต.ม.3) นายจรูญ  กองสกุล (ส.อบต.ม.6) และนายไพรัตน์ วิชัยกุล      
   (ส.อบต.ม.8)   
 - งดออกเสียง 1 คน ได้แก่ นายวีรชน ดวงมาเกิด (ประธานสภา/ส.อบต.ม.10) 
 

7) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ  รายการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายจำนวน  40,000 บาท 

คำชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่คณะผู้บริหาร ประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
สังกัดสำนักปลัด ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ฯลฯ  

เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดรายจ่ายรายการดังกล่าว  (ตัดออก) ทั้งหมด 
มติคณะกรรมการแปรญัตติ  : เห็นควรคงร่างเดิม และไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงวน

ความเห็น 
ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ไม่ขอสงวนคำแปรญัตติ 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : สมาชิก ฯ ท่านใด เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติคงร่างเดิม  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภา ฯ) 
ที่ประชุม  : -  เห็นควรคงร่างเดิม 6 เสียง 

-  ไม่เห็นด้วย 3 เสียง  ได้แก่ นายอุทิศ  มุขประดับ (ส.อบต.ม.3) นายจรูญ  กองสกุล     
   (ส.อบต.ม.6) และนายไพรัตน์ วิชัยกุล (ส.อบต.ม.8)   
 - งดออกเสียง 2 คน ได้แก่ นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง (ส.อบต.ม.1)  และนายวีรชน  
   ดวงมาเกิด (ประธานสภา/ส.อบต.ม.10) 

 

8) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ  รายการค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม  ตั้งจ่ายจำนวน  60,000 บาท 

คำชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม กรณีท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกว่านไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเองและมีความจำเป็นต้องส่งคณะ
ผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
ว่าน พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น 

         เสนอขอแปรญัตติ   :  ขอลดรายจ่ายรายการดังกล่าว (ตัดออก) ทั้งหมด 
มติคณะกรรมการแปรญัตติ  : เห็นควรคงร่างเดิม และไม่มีคณะกรรมการท่านใดสงวน

ความเห็น 
 



 
ผู้ยื่นคำแปรญัตติ  :  ไม่ขอสงวนคำแปรญัตติ 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : สมาชิก ฯ ท่านใด เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติคงร่างเดิม  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภา ฯ) 
ที่ประชุม  : -  เห็นควรคงร่างเดิม 6 เสียง 

-  ไม่เห็นด้วย 2 เสียง  ได้แก่ นายอุทิศ  มุขประดับ (ส.อบต.ม.3) นายจรูญ  กองสกุล     
   (ส.อบต.ม.6)   
 - งดออกเสียง 3 คน ได้แก่ นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง (ส.อบต.ม.1) นายไพรัตน์ วิชัยกุล  
   (ส.อบต.ม.8) และนายวีรชน ดวงมาเกิด (ประธานสภา/ส.อบต.ม.10) 
 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด : ที่ประชุมได้ลงคะแนนและมีมติเสียงข้างมากเห็นควรคงร่างเดิม ผมจะขอมติต่อที่ประชุม
(ประธานสภา ฯ)  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายการที่ไม่มีการแปรญัตติ 
   สมาชิกท่านใดเห็นควรคงร่างเดิมโปรดยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  : เห็นควรคงร่างเดิม 10 เสียง  (เวลา 11.10 น.) 

งดออกเสียง 1 คน ได้แก่ นายวีรชน ดวงมาเกิด (ประธานสภา/ส.อบต.ม.10)  
 

    วาระท่ี 3. ให้ความเห็นชอบ 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
(ประธานสภา ฯ)   ข้อ (52) การพิจารณาในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็น 

ข้อบัญญัติหรือไม่  ดังนั้น  ผมขอมติต่อที่ประชุมดังนี้ครับ สมาชิก ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68 และงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ (กิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕68 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

ที่ประชุม  : เห็นชอบ  11  เสียง (เอกฉันท์)  (เวลา 11.20 น.) 
           

นายวีรชน  ดวงมาเกิด :  ที่ประชุมเห็นชอบตราร่างข้อบัญญัติ ฯ เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
(ประธานสภา ฯ) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕68 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2568  ลำดับต่อไปก็จะนำเสนอนายอำเภอละหานทรายพิจารณาอนุมัติตาม
ขั้นตอนข้อกฎหมายต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ : เรื่องอ่ืน ๆ 
นายไพรัตน์  วิชัยกุล : ทางท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อที่ผมเสนอในความประชุมครั้งที่แล้ว  ตามท่ีท่านนายกกล่าว   
(ส.อบต.ม.8)   ไว้ว่า  ถ้าซ่อมแซมในช่วงฤดูฝนจะมาได้ผลดี ผมอยากให้ผู้บริหารได้พิจารณาอีกครั้งเพราะว่า 

บริเวณท่ีเป็นหลุมนั้นได้เกิดอุบัติเหตุแล้ว รมมอเตอร์ไซค์ล้มเพราะตกหลุมนี้ หากปล่อยไว้จะ
เป็นอันตรายกับผู้สัญจรอีก 

นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ : ผมรับปากจะดำเนินการแก้ไขให้อาจเป็นช่วงเดือนหน้า  ช่วงนี้ติดภารกิจรับเสด็จ 
(นายก ฯ) 
นายไพรัตน์  วิชัยกุล : อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องไฟฟ้าสาธารณะผมได้นำเรียนให้ผู้บริหารได้พิจารณาดำเนินการ 
(ส.อบต.ม.8)   ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า และงบประมาณ พ.ศ.2568 หมู่ 8 บ้านหนอง 

ตะครองน้อย  ก็ไม่ได้รับงบประมาณในส่วนนี้  ถ้าจะแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์จะ
ได้หรือไม่ ก็อยากให้ผู้บริหารดำเนินการให้ด้วย 
 
 
 



 

นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ : การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเราไม่สามารถใช้งบประมาณเราได้  ตามแนวทางของ 
(นายก ฯ)  กระทรวงมหาดไทย  เราสามารถขยายได้แค่ไฟฟ้าส่องสว่างได้เท่านั้น ซึ่งในพ้ืนที่ ม.8 ที่กล่าว 

มานั้น  จะเป็นต้องขยายเสาไฟฟ้า  เดียวผมจะไปหารือกับการไฟฟ้าดูว่าจะมีแนวทางใด
สามารถดำเนินการได้บ้าง 

น.ส.ประภาพร พรมโสฬส : ขอให้ผู้บริหารพิจารณาปรับปรุงถนนห้วยลำนางรองบริเวณต่อจาด คสล. ไปทุ่ง 
(ส.อบต.ม.2)   กะเป๊าะสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อการเดินทางสัญจรลำบากมากๆ  
นายวีรชน  ดวงมาเกิด     :         1) ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณแยกศาลหมีไม่มี ขอให้ผู้บริหารติดตั้งให้ด้วย เพราะเป็นจุด
(ประธานสภา ฯ)  เสี่ยงและเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย 

2) เรื่องการโพสต์เรื่องราวต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต  ท่านรองธนากร ฉ่ำโสฬส โพสต์ว่า
สมาชิก ฯ จะตัดงบกีฬา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการแปรญัตติยังไม่ได้มีมติตัดงบเลย ผมเกรงว่าจะทำ
ให้ภาพลักษณ์สมาชิก ฯ เสียหาย ขอให้ผู้บริหารตักเตือนด้วย 

นายสุพล ชูชาติ  : ถนน คสล. บริเวณหน้า ศพด. เป็นหลุมเป็นบ่อ  และบริเวณสามแยกประปาหมู่บ้าน 
(ส.อบต.ม.5)   ไปบ้านหนองตรองน้อย  ขอให้ผู้บริหารช่วยปรับปรุงให้ด้วย 
นายอนันต์ เนือนสกุล : แหล่งน้ำในพ้ืนที่ ม.4 , ม.11 จะประสบปัญหาเป็นประจำทุกปี ขณะนี้ลดลงมาก  
(รองประธานสภา ฯ)   ก็ขอให้ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณปรับปรุงแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำเพ่ิมมากขึ้นด้วย 
นายประนอม  แทนวงษ์ : 1) มีมิจฉาชีพไปหลอกเอาเงินกับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ม.11 ก็ขอฝากสมาชิก ฯ ช่วยเตือน
(ส.อบต.ม.11)   ผู้สูงอายุให้ระมัดระวังด้วย 
    2) ถนนทางเข้าบ้านนางสมใจ  ผมจะทำหนังสือมาให้ผู้บริหารพิจารณาครับ 

 3) ดีใจกับหมู่ที่ได้รับงบประมาณไฟฟ้าสาธารณะ ก็หวังว่าในพื้นที่ ม.4 , ม.11 จะ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในโอกาสต่อไปครับ  

นายศักดิ์ดา กองสกุล : 1) ถนนเส้นไปทุ่งบุรุ ชำรุดเสียหายมาก ไม่ได้ปรับปรุงมาหลายปีแล้ว ขอให้ผู้บริหาร
ดำเนินการด้วย 

  2) ถนนเส้นมิยาสาว่า  ปรับปรุงยังไม่สุดเส้นทางเนื่องด้วยงบประมาณจำกัด  ก็ขอให้
ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณดำเนินการให้ด้วย 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด     :          สมาชิก ฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาสมัย  

(ประธานสภา ฯ)  วิสามัญที่ 2  (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2567 ณ บัดนี้ครับ 
 

เลิกประชุม  : เวลา  ๑2.00  น.                                   
     

  ส.ต.ท.      เซนต์  กะรัตน์       ผู้จดรายงานการประชุม                
                                                         (เซนต์  กะรัตน์) 
                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน/เลขาสภา ฯ 
 

         ประภาพร  พรมโสฬส     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ศักดิ์ดา  กองสกุล      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส)     (นายศักดิ์ดา  กองสกุล) 
              ส. อบต.ม. 2                                                  ส.อบต.ม. 7 

    

                                                           สุพล ชูชาติ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายสุพล ชชูาติ) 
                                                           ส.อบต. ม. 5 
 

                                                        วีรชน  ดวงมาเกิด       ผู้รับรองรายงานการประชุม        
               (นายวีรชน  ดวงมาเกิด) 
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน 
 



 
 
 
 
 
 


